



**Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.**  
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Kính Gởi Quý Phụ Huynh, Gia Đình Và Học Sinh Khóa 2023 Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Khi tôi suy nghĩ về niên học 2022-2023, là năm đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục Philadelphia, tôi lấy làm tự hào về tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được. Năm nay, Sở Giáo Dục đã hợp tác với học sinh và gia đình để phát triển một kế hoạch chiến lược mới, *Kế Hoạch Tăng Tốc Philly* - lộ trình để phục vụ học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi trong 5 năm tới.

Sau tất cả những điều đó, thật khó tin rằng mùa tốt nghiệp đã chính thức đến với chúng ta. Nói một cách rõ ràng, tôi rất vui mừng về Khóa 2023. Khi tôi đến thăm các trường trong suốt cả năm, tôi đã và đang tiếp tục được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện mà các học sinh cuối cấp đã chia sẻ và những kỳ vọng cao mà họ đặt ra cho tôi với tư cách là Tổng Giám Đốc và Sở Giáo Dục nói chung. Những kỳ vọng cao này sẽ có tác động trực tiếp đến tương lai của Sở Giáo Dục chúng ta và toàn thành phố.

Quả thực, Khóa 2023 rất ấn tượng. Họ là những học sinh đầu tiên hoàn thành những quy định tốt nghiệp mới của Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania. Bất chấp những thách thức của quy định mới đưa ra, cho đến ngày 2 tháng 6, 88% học sinh của khóa đang trên đường tốt nghiệp. Ngoài ra:

- 203 học sinh tốt nghiệp lớp 12 đã ghi danh vào các chương trình tú tài quốc tế.
- 1.200 học sinh tốt nghiệp lớp 12 đã ghi danh kép vào chương trình đại học.
- 1.672 học sinh tốt nghiệp lớp 12 sẽ tốt nghiệp với Chứng Chỉ Giáo Dục Kỹ Thuật Hướng Nghiệp, cho phép các em tham gia lực lượng lao động với mức lương cạnh tranh.
- **Khóa 2023 đã được trao gần 200 triệu đô la học bổng!**

***Xin chúc mừng Khóa 2023 đã hoàn thành xuất sắc*** – các em có nhiều điều để ăn mừng! Đối với một số em, cuộc hành trình tốt nghiệp bao gồm nhiều thử thách và nghịch cảnh. Nhưng sự chăm chỉ, kiên cường và quyết tâm của các em đã được đền đáp. Các em đã cân bằng được những trở ngại trong cuộc sống và các môn học nghiêm ngặt để đáp ứng những quy định học tập trên lộ trình tốt nghiệp của mình. Các em đã tốt nghiệp trung học và nhận được bằng tốt nghiệp, một thành tích phi thường!

Trong những tháng năm tới, một số em sẽ tham gia lực lượng lao động hoặc quân đội trong khi những em khác sẽ tiếp tục con đường học vấn của mình. Bất kể con đường các em đi là gì, tôi khuyến khích các em theo đuổi ước mơ của mình. Hãy theo đuổi niềm đam mê và mục đích của mình. Hãy sáng suốt và dũng cảm. Các em là tác giả của câu chuyện của mình – hãy biến nó thành một câu chuyện chiến thắng!

Trân Trọng,

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.  
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục  
The School District of Philadelphia